



**ประกาศจุฬาราชมนตรี**

**เรื่อง** มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
**ว่าด้วยเรื่อง** การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์  
**และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม**  
**สำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัว**  
**(ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓)**

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ลุกลามไป  
ในกว่า ๑๕๐ ประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗  
มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ประกาศดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อและลดการสูญเสีย  
ให้น้อยที่สุด โดยให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค นั้น

ในการนี้ สำนักจุฬาราชมนตรีได้พิจารณาตามเจตนารมณ์สำคัญของบทบัญญัติศาสนา  
อิสลามเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศให้พี่น้องมุสลิมได้พึงตระหนักและปฏิบัติตาม  
เพื่อลดการสูญเสียและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑. สำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศ  
ห้ามรวมตัว ให้งดการละหมาดวันศุกร์และการละหมาดญะมาอะห์ที่มีสยิด โดยให้ละหมาดบ้าย (ตุยริ)  
๔ รอกาอัต ที่บ้านแทน

๒. ให้บิหลันทำหน้าที่อะซานประจำเวลาที่มีสยิดทุกเวลาตามปกติ และให้กล่าวคำว่า  
“**أَصَلَاةٌ فِي بُيُوتِكُمْ**” หลังจบการอะซาน พร้อมแจ้งสับปूरชว่า “**ให้ทุกคนละหมาดที่บ้าน**” และ  
ให้ผู้บริหารมีสยิดจัดการละหมาดเฉพาะกลุ่มที่มีจำนวนไม่เกิน ๕ คน โดยมีการเว้นระยะห่างในแถว  
อย่างน้อย ๒ เมตร

๓. ให้งดการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ได้แก่ การจัดงานการกุศลของ  
องค์กรมีสยิด มูลนิธิ สมาคม ชมรม งานบรรยายศาสนธรรมประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน  
การออกตะอ์วะห์ (การเชิญชวนให้ศาสนิกทำความดี) ทั้งในมีสยิดและสถานที่ต่าง ๆ การเรียนการสอน  
ศาสนา ทั้งการสอนอัลกุรอานและศาสนาภาคบังคับ โดยให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตนให้ทบทวน  
บทเรียนดังกล่าวภายในบ้าน

/ ๔. ให้งดหรือเลื่อน...

๔. ให้งดหรือเลื่อนการจัดงานฉลองมงคลสมรสไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นหรือเข้าสู่ภาวะปกติ และหรือให้ทำพิธีนิกะฮ์ (สมรส) เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เกิน ๑๐ คน

การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นความจำเป็นตามเจตนารมณ์สำคัญของบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เพราะการมีสุขภาพร่างกายที่ดีเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าของทรงประทานให้แก่มนุษย์ทุกคน จึงจำเป็นต้องดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่องค์กร หน่วยงาน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกำหนด เพื่อการรักษาไว้ซึ่งชีวิตของตนเองและสังคมมนุษยชาติให้รอดปลอดภัยต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนมีความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและวิงวอนขออูอา (ขอพร) จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าของ ด้วยบทขอพรนี้

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجَذَامِ وَفِيْرُوسِ كُوْرُوْنَا (كُوْفِيْد 19)  
وَمِنْ سَيِّئِ الْأَمْقَامِ"

ความหมาย “โอ้อัลลอฮ์ ข้าพระองค์ฯ ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากโรคต่างชาวโรควิกลจริต โรคเรื้อน โรคโควิด-19 และความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งปวง”

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นให้ถือปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหรือรัฐบาลจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)  
จุฬาราชมนตรี